
เรื่องเสร็จที่ ๓๑๗/๒๕๒๒ 

 

 

ที่ คค.๒.๓.๕๑/๑๒๙๕ องค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย 

 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

 

เร่ือง  ภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินสะสม 

 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  หนังสอืที่ คค.๒.๓.๕๓/๙๗๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๒ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การโทรศัพทฯ์ได้เรียนหารือปัญหาเร่ืองภาษีเงินได้จาก
ดอกเบี้ยเงินสะสมที่องค์การโทรศัพทฯ์ จะจ่ายคืนให้พนักงาน ความทราบแล้ว นั้น 

องค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย ได้รับค าชี้แจงจากคณะกรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๗ ว่า เร่ืองนี้ ให้องค์การโทรศัพท์ฯด าเนินการหารือไปทางกระทรวงการคลังจะเป็นการ
ถูกต้องกว่า 

ฉะนั้น องค์การโทรศัพท์ฯ จึงขอถอนเร่ืองที่ได้หารือไปทางคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อด าเนินการทางด้านกระทรวงการคลังต่อไป และขอขอบพระคุณกรรมการร่าง
กฎหมายคณะที่ ๗ ไว้เป็นอย่างสงู ที่ได้แนะน าการปฏบิัติไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย 

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

 

(ลงชื่อ) พักตร์  พุกกะคุปต์ 
(พลต ารวจเอก พักตร์  พุกกะคุปต์) 
ผู้อ านวยการฝ่ายธุรการท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

กองอ านวยการ 
โทร. ๐๒๒๕๗-๑๐๔๓ 
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ที่ คด.๒.๓.๕๑/๑๒๕๕                                    องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒

เรื่อง ภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินสะสม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือที่ คด.๒.๓.๕๓ /๓๐9 ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การโทรศัพท์ฯได้เรียนหารือปัญหาเรื่องภาษีเงินได้จาก
ดอกเบียเงินสะสมที่องค์การโทรศัพท์ฯ จะจ่ายคืนให้พนักงาน ความทราบแล้ว นั้น
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้รับคําชี่แจงจากคณะกรรมการร่างกฎหมาย

คณะที่ ๓ ว่า เรื่องนี้
             ให้องค์การโทรศัพท์ฯดําเนินการหารือไปทางกระทรวงการคลังจะเป็นการ
ถูกต้องกว่า

ฉะนั้น องค์การโทรศัพท์ฯ จึงขอถอนเรื่องที่ได้หารือไปทางคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อดําเนินการทางด้านกระทรวงการคลังต่อไป และขอขอบพระคุณกรรมการร่าง
กฎหมายคณะที่ ๓ ไว้เป็นอย่างสูง ที่ได้แนะนําการปฏิบัติไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(asta) พักตร์ พุกกะคุปต์
(พลตํารวจเอก พักตร์ พุกกะคุปต์)
ผู้อํานวยการฝ่ายธุรการทําการแทน

อ     ¢   we
ผู านวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

กองอํานวยการ
Tis. ๐๒๒๕๓๐-๑๐๕๓
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